

Những nhiệm vụ cần khẩn trương triển khai thực hiện

ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

TS. Nguyễn Bích Lâm *

Ngày 2 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê với mục tiêu của Đề án: “Đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, thông suốt và hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các Bộ, ngành và địa phương và của các tổ chức, cá nhân”. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ 7 nội dung đổi mới, bao gồm: (1). Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; (2). Xây dựng và ban hành đầy đủ Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành; (3). Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã; (4). Xây dựng hệ thống khái niệm, nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê; (5). Hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào của các hệ thống chỉ tiêu thống kê; (6). Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ thống kê khác có liên quan; (7). Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thống kê.

Căn cứ vào lộ trình và trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án của các Bộ, ngành và địa phương,

Tổng cục Thống kê đã xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Công văn số 3307/BKH-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2010 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kế hoạch triển khai Đề án cho Bộ, ngành và địa phương. Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án cho các đơn vị trong Tổng cục. Căn cứ vào lộ trình thực hiện và Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị trong Tổng cục khẩn trương thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Hệ thống chỉ tiêu TKQG) đối với các hoạt động thống kê, với tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai các nội dung của Đề án, ngay trong quá trình xây dựng Đề án, Tổng cục đã tập trung nghiên cứu đổi mới, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu TKQG. Sau nhiều lần hội thảo, lấy ý kiến của các Bộ, ngành; ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và các thủ tục pháp lý cần thiết, ngày 2 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2010. Hệ thống chỉ tiêu TKQG mới bao gồm 350 chỉ tiêu được sắp xếp vào 21 lĩnh vực.

Để Hệ thống chỉ tiêu TKQG mới phục vụ tốt

* Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Thống kê

nhất quá trình chỉ đạo điều hành và lập chính sách của Đảng và Nhà nước các cấp, đồng thời thực hiện đúng lộ trình Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, ngay từ bây giờ, các đơn vị trong Tổng cục phải khẩn trương triển khai việc chuẩn hóa khái niệm, nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu TKQG mới theo lộ trình như sau:

(1). Đến 4/6/2010, các đơn vị hoàn thành dự thảo lần thứ nhất việc chuẩn hóa khái niệm, nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu theo cả hai nhóm A và B;

(2). Đến 15/6/2010 hoàn thành trưng cầu ý kiến các đơn vị trên Tổng cục. Đề nghị Thủ tướng các Vụ, Viện tập trung góp ý kiến bản dự thảo chuẩn hóa khái niệm, nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu không những của lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách mà còn rà soát tính chính xác về chuyên môn, tính phù hợp và logic giữa các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực thống kê khác;

(3). Đến 10/7/2010 hoàn thành trưng cầu ý kiến của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là các Cục Thống kê) và các Bộ, ngành. Đề nghị Cục trưởng Cục Thống kê chỉ đạo các Phòng Thống kê nghiệp vụ nghiên cứu, góp ý kiến các chỉ tiêu, đặc biệt quan tâm đến tính khả thi của nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu. Góp ý của Cục Thống kê bằng văn bản gửi về Tổng cục chậm nhất là trước ngày 10/7/2010;

(4). Đến 20/7/2010 hoàn thành Hội thảo góp ý về chuẩn hóa khái niệm, nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới;

(5). Đến 10/8/2010 hoàn thành việc tiếp thu giải trình;

(6). Đến 30/9/2010 hoàn thành các thủ tục pháp lý để trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành bản chuẩn hóa khái niệm, nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia;

(7). Trong quý IV/2010 hoàn thành tập huấn các chỉ tiêu thống kê quốc gia để triển khai thực hiện trong năm 2011.

2. Xây dựng và ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

Hiện nay Tổng cục đã hoàn thành việc dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các Cục Thống kê và ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành có liên quan về Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã (Hệ thống chỉ tiêu TKTHX). Dự thảo lần cuối của Hệ thống chỉ tiêu này bao gồm 242 chỉ tiêu cấp tỉnh; 78 chỉ tiêu cấp huyện và 27 chỉ tiêu cấp xã. Cuối tháng 6/2010 Tổng cục sẽ trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã.

Trong thời gian tới cùng với việc chuẩn hóa khái niệm, nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính hệ thống chỉ tiêu TKQG, các đơn vị trên Tổng cục và các Cục Thống kê phải tiến hành ngay việc chuẩn hóa khái niệm, nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu TKTHX để đến cuối tháng 9/2010 trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Cùng với hệ thống chỉ tiêu TKQG, hệ thống chỉ tiêu TKTHX sẽ được áp dụng ngay trong năm 2011, việc áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê TKTHX phải tiến hành cùng với tập huấn chỉ tiêu TKQG, vì vậy quá trình triển khai chuẩn hóa khái niệm, nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu TKTHX phải rất khẩn trương, đồng bộ và thống nhất với hệ thống chỉ tiêu TKQG. Tuy thời gian ra quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu TKTHX muộn hơn Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu TKQG nhưng quá trình triển khai chuẩn hóa và tập huấn sẽ cùng thời điểm với Hệ thống chỉ tiêu TKQG. Tổng cục yêu cầu các đơn vị có liên quan phải triển khai đồng thời các công việc của hệ thống chỉ tiêu TKQG và hệ thống chỉ tiêu TKTHX.

3. Hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào của các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Nội dung hoàn thiện các hình thức thu thập

thông tin đầu vào của các hệ thống chỉ tiêu thống kê bao gồm: (1). Bổ sung và hoàn chỉnh chương trình điều tra thống kê quốc gia; (2). Xây dựng và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để trình Thủ tướng Chính phủ; (3). Sửa đổi bổ sung chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành; (4). Xây dựng chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê; (5). Xây dựng và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê xã, phường; (6). Khai thác thông tin từ hồ sơ đăng ký hành chính.

Hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào của các hệ thống chỉ tiêu thống kê cũng phải tiến hành đồng thời với quá trình chuẩn hóa khái niệm, nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê để kịp thời triển khai tập huấn các hệ thống chỉ tiêu thống kê vào những tháng cuối năm 2010.

4. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho công tác thống kê

Luật Thống kê đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 4/6/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau hơn 6 năm thực hiện Luật Thống kê và các văn bản pháp lý có liên quan, bên cạnh những mặt tích cực và kết quả to lớn đạt được trên nhiều mặt, một thực tế khách quan là việc thực hiện Luật Thống kê chưa nghiêm, có những nội dung trong Luật và Nghị định hướng dẫn không còn sát với thực tiễn vận hành của nền kinh tế, công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chưa đầy đủ và chưa sâu rộng, nhận thức về Luật Thống kê trong cộng đồng còn hạn chế đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng và tính pháp lý của thông tin thống kê.

Trong sáu tháng cuối năm 2010 và năm 2011 Tổng cục sẽ khẩn trương hoàn thiện môi trường pháp lý cho công tác thống kê để phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, tập trung vào một số công việc sau:

(1). Đến cuối năm 2010 hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Luật Thống kê, thực hiện các Nghị định và các văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt động thống kê.

(2). Nghiên cứu đề xuất và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết trong Luật Thống kê; Các Nghị định và văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động thống kê.

(3). Khẩn trương hoàn thành việc lấy ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành có liên quan về Quy chế Cộng tác viên thống kê, phấn đấu đến 15/7/2010 hoàn thành việc lấy ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Cộng tác viên thống kê vào cuối tháng 8 năm 2010 để tổ chức thực hiện trong cả nước.

(4). Xây dựng chính sách phổ biến thông tin thống kê. Trong năm 2010 Vụ Thống kê Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong Tổng cục khẩn trương soạn thảo Chính sách phổ biến thông tin thống kê để trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào cuối năm 2010.

(5). Xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Trên cơ sở Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 đã được Tổng cục trưởng phê duyệt, Tổ thư ký xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và Viện Khoa học Thống kê – Đơn vị đầu mối xây dựng chiến lược phải khẩn trương thực hiện các nội dung sau: (i) Đánh giá thực trạng hệ thống thống kê Việt Nam, từ đó xác định mục tiêu phát triển của Ngành đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Nội

dung này cần hoàn thành trong tháng 7 năm 2010; (ii) Xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 bao gồm nội dung bản chiến lược, các chương trình hành động thực hiện Chiến lược. Nội dung này cần hoàn thành trong tháng 10 năm 2010; (iii) Lấy ý kiến thẩm định các Bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12 năm 2010.

5. Đổi mới và hoàn thiện các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ khác

(1). Hoàn thiện các bảng phân loại và danh mục thống kê. Để triển khai có hiệu quả các Hệ thống chỉ tiêu thống kê, bên cạnh chuẩn hóa khái niệm, nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính các chỉ tiêu, Tổng cục phải hoàn thiện hệ thống các bảng phân loại và các bảng danh mục thống kê. Ngày 23 tháng 1 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (VSIC 2007); Ngày 11 tháng 5 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010 (VCP2010). Để triển khai áp dụng VCP2010 vào công tác thống kê, Tổng cục phải biên soạn Thông tư hướng dẫn trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành và tiến hành các lớp tập huấn áp dụng VCP2010 cho các đơn vị trong Tổng cục và cho các Bộ, ngành.

Trong năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, Tổng cục tập trung xây dựng bảng phân loại chi tiêu theo mục đích của cá nhân và hộ gia đình để áp dụng thống nhất trong điều tra thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình, trong điều tra giá tiêu dùng và trong thống kê tài khoản quốc gia. Xây dựng Danh mục nghề nghiệp; Bảng phân loại thống kê theo thành phần kinh tế và trong quý III năm 2010 phải hoàn thành việc xây dựng Danh mục dịch vụ để từ năm 2012 trở đi một hệ thống đầy đủ các bảng phân loại và bảng danh mục được ban hành và áp dụng thống nhất trong hoạt động thống kê.

(2). Áp dụng Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam trong công tác số liệu thống kê. VSIC 2007 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành từ năm 2007 nhưng cho đến nay số liệu trong Niên giám thống kê của Tổng cục cũng như các Cục Thống kê vẫn biên soạn theo Hệ thống ngành kinh tế quốc dân 1993. Vì vậy, trong năm 2010 Tổng cục và các Cục Thống kê phải hoàn thành việc chuyển đổi số liệu theo VSIC 2007. Tổng cục sẽ hướng dẫn các Cục Thống kê triển khai công việc này để Niên giám thống kê tóm tắt và Niên giám thống kê đầy đủ năm 2011 sẽ áp dụng VSIC 2007.

(3). Khắc phục chênh lệch số liệu giữa trung ương và địa phương, giữa Tổng cục Thống kê với các Bộ, ngành. Vấn đề chênh lệch số liệu thống kê giữa trung ương và địa phương; giữa Tổng cục Thống kê với các Bộ, ngành (sau đây viết gọn là chênh lệch số liệu) đã trở thành nội dung đáng quan tâm của ngành Thống kê khi mà các đại biểu Quốc hội, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp và người sử dụng thông tin công khai đề cập tới vấn đề này. Giải quyết tình trạng chênh lệch số liệu cần có quyết tâm chính trị của cả Hệ thống quản lý nhà nước và bản lĩnh chuyên môn của những người làm công tác thống kê, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo của ngành Thống kê để khắc phục các nguyên nhân chủ quan và khách quan liên quan tới hoạt động thống kê, đó là các vấn đề về nghiệp vụ chuyên môn; ý thức chấp hành Luật Thống kê; tôn trọng tính độc lập khách quan của số liệu thống kê, trước mắt tập trung khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu đối với chỉ tiêu GDP. Năm 2010, Vụ Hệ thống tài khoản Quốc gia chủ trì, phối với các đơn vị trên Tổng cục và các Cục Thống kê triển khai một số nội dung chủ yếu sau: (i) Xác định đơn vị thường trú và đơn vị thống kê cho từng ngành kinh tế với phạm vi thống kê là tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đưa vào áp dụng trong công tác thu thập thông tin; (ii) Xác định quy trình thu thập số liệu, kiểm tra, chia sẻ số liệu đầu vào và phân công thu thập giữa các đơn vị trên Tổng cục và các Cục

Thống kê; (iii) Hoàn thiện, quy định áp dụng thống nhất phương pháp tính, quy trình tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm cho các đơn vị trên Tổng cục và các Cục Thống kê; (iv) Xác định và bổ sung công cụ tính toán các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm theo giá thực tế và giá so sánh (các loại hệ số, tỷ lệ, các loại chỉ số giá); (v) Xây dựng quy trình thẩm định số liệu trước khi công bố.

(4). Triển khai áp dụng năm 2010 làm năm gốc so sánh thay cho năm gốc 1994. Từ năm 2011 các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh sẽ tính theo năm gốc 2010 thay cho năm gốc 1994 đang sử dụng. Trong năm 2010 Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị trên Tổng cục nghiên cứu sửa đổi chế độ báo cáo; các cuộc điều tra và tổng điều tra; các công cụ tính toán (chỉ số giá, các tỷ lệ, hệ số) liên quan tới tính các chỉ tiêu theo giá so sánh.

6. Xây dựng Đề án về Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Hệ thống thống kê Nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Công nghệ thông tin và truyền thông là công cụ quan trọng phục vụ công tác thống kê, là phương tiện tập trung các luồng thông tin thống kê hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất và hiệu quả, là công cụ quan trọng để phổ biến thông tin thống kê tới người sử dụng, biến thông tin thống kê thành tri thức của các nhà quản lý, lập chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở dự thảo chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Hệ thống thống kê tập trung, sau khi nhận được báo cáo về Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Hệ thống thống kê Bộ, ngành, trong tháng 7 năm 2010, Trung tâm Tin học thống kê chủ trì, phối hợp với Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin hoàn thiện dự thảo Đề án cho toàn bộ Hệ thống thống kê Nhà nước. Trong tháng 8 năm 2010 Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến Bộ, ngành và các đơn

vị liên quan để cuối tháng 9 năm 2010 trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành.

7. Triển khai thực hiện Đề án đối với Bộ, ngành

Thống kê Bộ, ngành là bộ phận cấu thành trong Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước, thuộc bộ máy tổ chức của Bộ, ngành có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành tổ chức, quản lý công tác thống kê trong ngành, lĩnh vực phụ trách; tiến hành các hoạt động thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành, yêu cầu tổng hợp số liệu của Tổng cục Thống kê và nhu cầu về thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Trong tháng 7 năm 2010, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị thống kê Bộ, ngành triển khai thực hiện Đề án, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: (1). Tổng kết việc xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các công việc thuộc Đề án được phân công cho Bộ, ngành (theo tinh thần Công văn số 3307/BKH-TCTK); (2). Đánh giá thực trạng vấn đề thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và phổ biến thông tin thống kê của các Bộ, ngành; (3). Thực hiện chế độ báo cáo thống kê Bộ, ngành; (4). Chia sẻ thông tin thống kê trong Hệ thống thống kê Nhà nước; (5). Phối hợp giữa thống kê Bộ, ngành với Tổng cục Thống kê; (6). Tổ chức của thống kê Bộ, ngành và đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

8. Củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê

Củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê của Hệ thống thống kê Nhà nước, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có vai trò quan trọng, quyết định sự thành công trong triển khai thực hiện Đề án. Đối với Hệ thống thống kê tập trung, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục triển khai ngay các công việc sau:

(1). Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê;

(2). Chủ động xây dựng phương án nhân sự trình lãnh đạo Tổng cục phục vụ cho việc thành lập một số đơn vị mới để triển khai ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

(3). Xây dựng mô hình tổ chức Cục Thống kê;

(4). Xây dựng Đề án biên chế cho Hệ thống thống kê tập trung;

(5). Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm và dài hạn cho đội ngũ cán bộ, công chức của Ngành.

9. Kinh phí thực hiện và hoạt động tuyên truyền Đề án và các sản phẩm của Đề án

(1). Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 2 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ: “Kinh phí xây dựng và thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành”. Để Đề án phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội trong thực tiễn, bên cạnh tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện của đội ngũ những người làm công tác thống kê, kinh phí triển khai là một yếu tố không thể thiếu. Trong tháng 7 năm 2010, Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục được giao chủ trì những nội dung công việc trong bản Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án tại Tổng cục Thống kê hoàn thành việc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kinh phí thực hiện Đề án trong 5 năm giai đoạn 2011-2015 cho các hoạt động chủ yếu: thực hiện các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện đi lại trang thiết bị làm việc của hệ thống thống kê tập trung phải được dự toán sớm. Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ

thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí cho giai đoạn 5 năm có phân bổ chi tiết cho từng năm gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đúng thời hạn bảo đảm có kinh phí triển khai ngay từ đầu năm 2011.

(2). Tuyên truyền Đề án và các sản phẩm của Đề án có ý nghĩa quan trọng nhằm động viên sức mạnh tổng hợp của các Bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội ủng hộ về tinh thần, cùng hợp tác và phối hợp với Tổng cục Thống kê triển khai thực hiện Đề án. Tạp chí Con số và Sự kiện với chức năng là cơ quan ngôn luận của Ngành phải xây dựng kế hoạch chi tiết tuyên truyền nội dung, quá trình triển khai và kết quả thực hiện thông qua các sản phẩm của Đề án. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng trên Đài Phát thanh; Đài Truyền hình; Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê và của các Cục Thống kê; trên báo và tạp chí trong và ngoài ngành Thống kê. Trong tháng 7 năm 2010, Tổ chức đợt tuyên truyền về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 thể hiện sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với ngành Thống kê đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho Ngành phải đổi mới và phát triển để cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời với chất lượng cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 2011-2020 và những năm tiếp theo, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Với truyền thống 64 năm phát triển và tinh thần lao động nhiệt tình, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức Thống kê, Lãnh đạo Tổng cục tin tưởng ngành Thống kê sẽ thực hiện thắng lợi Đề án đổi mới với chất lượng và hiệu quả. ■